

Nội dung dàn ý và các bài văn trong **Top 3 bài văn hay Em hãy giới thiệu về các loài chim ở quê em lớp 5 tuyển chọn ý nghĩa nhất** được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn giới thiệu dưới đây sẽ giúp các em học sinh có thêm ý tưởng, tư liệu tham khảo để bài viết mình đạt kết quả cao.

Bài văn mẫu Em hãy giới thiệu về các loài chim ở quê em - Mẫu 1

Em sinh ra ở một làng quê nhỏ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khác với các bạn nhỏ ở thành phố, tuổi thơ của em được tiếp xúc với nhiều loài chim sống gần gũi với con người: Chim sẻ, chào mào, chìa vôi,...

Mỗi sáng thức dậy bình minh đón em bằng tiếng chim hót líu lo trong vườn. “Cạch! Cạch! Cạch!”, chiếc mỏ xinh của chú chim sẻ đập trên ô cửa kính trước phòng. Chú có chiếc mỏ nhỏ xinh xăn màu đen. Bộ móng vàng màu nâu bám chặt trên cành cây. Chim sẻ chuyên bắt sâu trong vườn, giúp cho luống rau xanh của bà lúc nào cũng mơn mớn. Cứ chiều tà là đàn chim sẻ lại cất tiếng gọi nhau í ới để tìm về tổ. Chúng bay thành từng đàn, từng đàn trên bầu trời trông thật đẹp.

Trên cây bưởi góc vườn, một đôi chào mào đang mớm mồi cho lũ chim non. Chiếc tổ được đôi vợ chồng nhà chào mào làm bằng rơm và cành cây khô. Chào mào bố có chiếc mỏ đỏ và hai má trắng, toàn thân màu nâu đỏ. Đặc biệt dưới đuôi có một vệt lông dài màu đỏ trông rất nổi bật. Chào mào mẹ nhỏ hơn một chút, chị chăm sóc những đứa con non nớt rất chu đáo và đầy tình yêu thương. Chúng ăn trái cây và côn trùng nhỏ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy chúng hót véo von trên những cành cây.

Còn có cả chú chích chòe đang lẻ bóng hót lanh lảnh trên cành cây. Chích chòe có màu lông đen, đuôi dài và tiếng hót rất hay. Chúng thường ăn sâu bọ trong vườn. Mẹ em bảo chích chòe là ca sĩ trong các loài chim. Mỗi khi rét về, sẽ có vài chú chìa vôi nhảy nhót trên nóc bể đựng nước. Vào mùa xuân, ngoài đồng lúa trổ bông, từng đàn sáo đen bay lên lỏi vào đồng ruộng ăn châu chấu, sâu bọ. Chúng sống theo đàn và đẻ vào tháng ba, tháng tư. Nhỏ bé nhất trong vườn là chú chim sâu. Chú có chiếc mỏ màu vàng nhạt, lông màu xám và đen đậm ở phần cánh. Đây là loài chim rất có ích với con người.

Em rất yêu thích các loài chim vì chúng góp phần làm vui tươi xóm làng. Mỗi sáng thức dậy, tiếng hót của chúng đã trở thành một âm thanh không thể thiếu của làng quê.



Bài văn mẫu Em hãy giới thiệu về các loài chim ở quê em - Mẫu 2

Sáng tinh mơ, những hôm trời nắng, ta vừa tỉnh giấc đã nghe tiếng chim sẻ "chéo... chẹt" râm ran dưới mái nhà hoặc trên sân nhà, ngoài ngõ vườn. Loài chim sẻ bình dị thân thuộc nơi làng quê mà ai cũng nhìn thấy.

Chim sẻ nhỏ bé, đầu tròn, mỏ ngắn và to. Lông thường có ba màu: cổ úa, nâu đen, cổ và bụng trắng, tạo thành sọc. Cái đuôi chìa ra như cái thìa. Chân chim sẻ có 4 ngón: ba ngón phía trước và một ngón cái phía sau; móng ngón cái lớn hơn móng các ngón khác. Chim sẻ thường nhảy hai chân cùng một lúc. Chúng thường kiếm ăn theo đàn, mỗi đàn có từ ba đến chín con, có thể đông hơn và thường quanh quẩn nơi sân, nơi vườn. Chúng nhanh nhẹn, hiếu động. Thức ăn của chim sẻ là sâu bọ, các hạt như thóc, kê, hạt cỏ... Chúng thường làm tổ dưới mái nhà khe tường, ngọn cau, ngọn dừa. Vật liệu làm tổ là rơm, cỏ khô, lá khô, giấy vụn. Mỗi năm chim sẻ đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 3 - 5 trứng. Trứng chim sẻ bằng viên lạc, nhưng có vân sọc nâu. Chim mẹ ấp trứng độ hai tuần là nở. Chim non chỉ khoảng một tuần là bay theo chim mẹ, kiếm ăn và cất tiếng hót riu rít.

Sẻ là loài chim đông đúc nhất. Con chim nhỏ bé nhưng rất có ích cho nhà nông.

Bài văn mẫu Em hãy giới thiệu về các loài chim ở quê em - Mẫu 3

Trong vương quốc của các loài chim, sơn ca được người ta yêu quý mà đặt cho danh hiệu "danh ca" của rừng xanh bởi tiếng hót của đặc biệt, không trộn lẫn của chúng. Và đó cũng là loài chim quen thuộc ở quê hương em.

Buổi sáng đẹp trời, khi ông mặt trời vừa mới thức dậy và nhô mình lên khỏi lũy tre làng, vạn vật như bừng tỉnh giấc sau một đêm dài ngủ ngon. Không khí trong lành và mát rượi. Làn sương mỏng quần quít trong không gian lưu luyến như chẳng muốn rời. Bốn bề tĩnh lặng và bỗng từ đâu vang lên từng hồi từng hồi thứ âm thanh trong trẻo cao vút. A, thì ra là chú chim sơn ca đang cất cao tiếng hót của mình như một bản nhạc chào ngày mới của riêng chú.

Sơn ca là loài chim nhỏ, con trưởng thành cũng chỉ bằng hai bàn tay người lớn úp lại. Màu lông của chúng rất đơn giản, sắc lông chỉ từ vàng nhạt đến nâu đậm. Chú chim sơn ca đậu trước sân nhà khoác lên mình bộ lông màu nâu sẫm có những đốm đen điểm xuyết trên đầu cánh như trang sức mà thiên nhiên dành tặng cho chú. Cái đầu của chú ta nhỏ, tròn như quả trứng. Phía trên đầu có một chùm lông, dựng thẳng đên như một chiếc vương miện. Đôi mắt chú nhỏ, đen như hạt đỗ. Cái mỏ bé xíu màu vàng cứ chuyển động liên tục. Chân của chú nhỏ, ngón chân sau khá dài. Cái đuôi chú khá dài, cong và hơi chúi xuống đất để giữ thăng bằng khi di chuyển. Đặc biệt, điểm nổi bật của sơn ca là chỉ đi chứ không nhảy giống họa mi, vành khuyên hay chích chòe. Khi bay chúng thường bay vút lên cao rồi từ từ hạ cánh, vừa hạ cánh vừa hót từng hồi. Tiếng hót của sơn ca rất hay, trong và cao. Có lẽ đó cũng là lý do sơn ca được người yêu chim trân trọng và nâng niu.

Ông và bố em thường thức dậy từ sớm tin mơ rồi pha một ấm chè đặc rồi ngồi nhâm nhi trước sân nhà rồi lắng nghe tiếng hót của chim sơn ca. Đó là sở thích đặc biệt của ông và bố. Ông và bố nói với em rằng đây chính là quãng thời gian thanh thoi, thoải mái nhất trong ngày của hai người. Hai người thường ngồi im lặng, nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt lại lim dim. Lúc ấy, em thấy khuôn mặt của ông và bố như giãn ra, hạnh phúc lắm. Thì ra, những thú vui bình dị, những con vật gần gũi, những thứ âm thanh quen thuộc của làng quê lại ấm áp và khiến cho người ta thương nhớ và hạnh phúc đến thế.

Tiếng chim sơn ca trong trẻo và nhưng buổi sáng ngồi cùng ông với bố trước sân nhà có lẽ sẽ là những kỉ niệm tuổi thơ mà em không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này. Vì chỉ cần nghe tiếng chim sơn ca, em như được nhìn thấy hình ảnh của ông với mái tóc bạc trắng cầm cốc nước chè thông thả uống và khuôn mặt với nụ cười hiền hậu của bố....

CLICK NGAY vào **TÀI VỀ** dưới đây để download **Top 3 bài văn hay Em hãy giới thiệu về các loài chim ở quê em lớp 5 tuyển chọn ý nghĩa nhất** file word, pdf hoàn toàn miễn phí.